

เชิญเที่ยวงาน 'เทศกาลไหม-ผูกเสี่ยว' เมืองขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ขอนแก่น นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นเมือง "ดอกคูณเสียงแคน" ดินแดนแห่งอีสาน เป็นถิ่นกำเนิดของเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ถิ่นที่ขนาดใหญ่แล้วยังเป็นถิ่นกำเนิด "ผ้าไหมงาม" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 2544 นอกจากนี้ยังมีประเพณีผูกเสี่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่ จ.ขอนแก่น จัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดครั้งแรก เมื่อปี 2522 จนมาถึงปัจจุบันปี 55 นับรวมได้ 33 ครั้ง ซึ่งประสบผลสำเร็จทุกครั้ง โดยมีประชาชน-นักท่องเที่ยว หลังไหลเข้าเที่ยวชมทุกปี จนได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และพัฒนารูปแบบการจัดการงานให้ทันสมัยเป็นที่น่าสนใจ และยอมรับจากชาวขอนแก่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ในปัจจุบันที่บุคคลทั่วไปนิยมเรียก "งานไหมขอนแก่น" จนแพร่หลาย โดยในปีนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศ จ.ขอนแก่นจึงพัฒนารูปแบบการจัดการที่ยิ่งใหญ่ตระการตา คู่กับและ

ประหยัด มุ่งเน้นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเป็นจุดขายในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมให้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งงานจะมีไปจนถึง 10 ธ.ค. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชนร่วมออกร้านแสดงผลภัณฑ์และจำหน่าย



สินค้าพื้นเมือง (ผ้าไหม) และของที่ระลึกอื่น ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงเพื่อฟื้นฟู-ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนงานประเพณีผูกเสี่ยวก็เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นพร้อมกันกับงานเทศกาลไหม พิธีผูกเสี่ยวเป็นพิธีเก่าแก่และดั้งเดิมหนึ่งของอีสานปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จ.ขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยวจึงได้นำพิธีผูกเสี่ยวผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหม ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่นดังกล่าว จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ เป็นต้นแบบการจัดการประเพณีที่ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมประจำถิ่นที่นับวันจะหาได้ยาก.